



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 ปีที่ 45 ฉบับที่ 2456

## วาทิตยที่ 7 เทศกาลสัปดาห์ ปี A

พระวาจา (มธ 5:38-48)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า  
“ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ แต่  
เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้ม  
ขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ผู้ใดอยากฟ้องท่านที่  
ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่าน ก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย  
ผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสอง  
หลักเถิด ผู้ใดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ผู้ที่มา  
ขอขมสิ่งใดจากท่าน

ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จง  
เกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐาน  
ภาวนาให้ผู้ที่ยเบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระ  
บิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้น  
เหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและ

ครอบครัวคีรีวงศิลป์

สร้างอุทิศแด่ เปาโล ทิดกู๋ แซ่ตัน

อันณา จำลอง แซ่ตัน

ติดตามหาทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

**UT  
UNUM  
SINT**

การบริหาร  
ตั้งมณฑล  
แบบมีส่วนร่วม

สมาชิกตั้งมณฑลราชบุรุษ  
ครั้งที่ 1

**2011**

คนธรรมดา ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บ้านหนึ่งจางว้ออะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านหักทลายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”



หัวข้อ พระเยซูเจ้าตรัสสอนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  
 ธรรมล้ำลึก พระเยซูเจ้าทรงเผยความครบครันของพระบิดา  
 ท่าที มองความศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป  
 การดำเนินชีวิต แสวงหาวิธีการสู่ความศักดิ์สิทธิ์

**บทอ่านที่หนึ่ง** : - ลนต 19:1-2, 17-18

จากหนังสือเลวีนิติให้ข้อคิดกับเราว่า เราทุกคนต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

**บทอ่านที่สอง** : - 1คร 3:16-23

นักบุญเปาโลย้ำกับเราว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า จึงมีคำกล่าวว่ สิ่งสารพัดล้วนเป็นของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์เป็นของพระเจ้า

**พระวรสาร** : - มธ 5:38-48

มีคำกล่าวไว้ว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราตรงกันข้ามว่าจงรักศัตรูและอธิษฐานให้ผู้ที่ยเบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

### ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อมณฑล	คามินเทียน	คุณวิระชัย - คุณอนัญญา	คุณชวฉิต	คุณภาณี
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	เซอร์ร่า	เซอร์ร่า - เซอร์ร่า	เซอร์ร่า	เซอร์ร่า
19.00 น.	พ่อมณฑล	นาชนรัช	คุณพิทักษ์ - คุณจันทร์เพ็ญ	คุณบังอร	คุณจุฑาทิพย์

## - - จากพระวาจาสดุดีชีวิต - -



มนุษย์ทุกคนต่างมุ่งหาความสุขแท้ที่ตั้งแต่อยู่ในโลกใบนี้ เราจึงเห็นว่าทุกคนมุ่งหาทุกวิถีทางเพื่อจะได้ความสุขนั้นมา ไม่ว่าจะมีคนแนะนำให้ทำสิ่งโน้น ทำสิ่งนี้ ไปหาที่โน้น ไปหาที่นี่ หลายคนยอมทุ่มเทเงินทอง ยอมเสียเวลา ยอมลงทุนทุกอย่าง เพื่อจะได้สิ่งนี้มา แต่แล้วหลายต่อหลายคนก็ต้องพบกับความผิดหวัง ความล้มเหลว เพราะไม่สามารถพบความสุขแท้ได้

ถ้าฟังมนุษย์อาจสิ้นหวังหรือหมดหวัง แต่หาเป็นเช่นนั้น สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของความดีทุกประการ ดังนั้นพระวาจาของพระเจ้าที่เราได้รับฟังในอาทิตยนี้สอนกับพวกเราว่า “จงรักเพื่อนพี่น้องและจงรักศัตรูด้วย” ฟังแล้วมันทำง่าย ไม่ง่ายนะครับ จะมีใครบ้างที่จะรักศัตรูของตนเอง แต่

พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้เป็นแบบอย่างสำหรับเรา และเชื้อเชิญเราให้เป็นคนดีครบครัน ดังคริสทัวว่า “จงเป็นคนดีบริบูรณ์ เหมือนกับที่พระบิดาทรงความดีบริบูรณ์” นั้นหมายความว่า อย่าให้ความดีของเราต้องด่างพร้อย เพราะไปกระทำความไม่ดีที่ได้รับ พระเจ้าทรงรักและเอาใจใส่ดูแลมนุษย์ทุกคนเหมือนกัน ดังพระคัมภีร์ที่ว่า พระเจ้าทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว

ในแง่นี้ความรักต่อศัตรู จึงถือว่าเป็นจุดสุดยอดของคำสอนเกี่ยวกับความรัก เป็นความรักที่แสดงออกมาด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ การแสดงความรักดีและความพร้อมที่จะช่วยเหลือ แม้กระทั่งด้วยการวิงวอนขอต่อพระเจ้าให้ช่วยเหลือ และพระเยซูเจ้าเองได้ภาวนาสำหรับผู้ที่ดีจริงพระองค์ นักบุญสเตเฟนเองก็เป็นพยานถึงคำสอนนี้เมื่อท่านได้ภาวนาขออภัยโทษจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่เอาหินทุ่มประหารชีวิตของท่าน ใช่...คำสอนนี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากที่สุด เพราะไม่ต้องการเหตุผล แต่เรียกร้องน้ำใจดีและความรักต่างหาก ถ้าเราสามารถกระทำและปฏิบัติสิ่งนี้ได้ เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีบริบูรณ์และครบครันทั้งต่อหน้าพระเป็นเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ด้วย

ใช่...ความครบครันดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความต้องการประสามนุษย์ แต่เป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นผู้ครบครัน ดังที่พระองค์ตรัสผ่านทางโมเสสว่า “เจ้าทั้งหลายต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ลนต 19:1-2) การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไร หรือจะต้องทำประการใด การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการไม่ปล่อยให้ความไม่ดีที่ได้รับเข้ามามีอิทธิพล ส่งผลให้เรากระทำการแบบเดียวกัน นักบุญเปาโลเองก็สอนว่า “ท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน” พระวิหารนี้จึงจะต้องไม่ถูกล่วงเกิน เพราะถ้าถูกล่วงเกินก็จะถูกทำลาย พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยเช่นกัน

ในสังคมโลกเรามักมองว่า คนเก่ง คนมีปัญญา คนมีอำนาจ คือคนที่สามารถทำอะไรก็ได้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแก้แค้น เอาใจเอาเปรียบ ความรุนแรง การฟ้องร้อง ฯลฯ ส่วนคนที่อ่อนแอ คนขลาด คนไม่มีอำนาจ คือคนที่สามารถรักศัตรูได้ ภาวนาให้ศัตรูได้ ไม่แก้แค้น ไม่พยายาม คนเหล่านี้ไม่เป็นคนเข้มแข็งในสังคม ท่านคิดว่าถูกต้องหรือ คำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า “อย่าหลอกตัวเอง ถ้าผู้ใดคิดว่ามีปัญหา ก็ยอมให้คนอื่นคิดว่าโง่ เพราะความฉลาดแบบของโลกคือความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้า”

ขอให้ท่านจงนำเอาพระวาจาของพระเจ้าไปปฏิบัติและดำเนินชีวิตเถิด



-- ข้อคิดใจ --

1. ข้าพเจ้าจะรักพี่น้องทุกคนไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนอย่างไร
2. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาให้กับคนที่ทำไม่ดีกับข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ เพื่อจะได้ไปรับมรดกในสวรรค์



## ประสบการณ์ของสาวอัคร



ฟ้าคำ

### โทรทัศน์รายการหนึ่ง

เมื่อไม่นานมานี้ ฉันบังเอิญเปิด T.V. ไปช่องหนึ่ง จำไม่ได้ว่าช่องอะไร ไปเจอสารคดีที่น่าสนใจรายการหนึ่ง มีตอนหนึ่งพูดถึงเกี่ยวกับสมาธิ การนั่งสมาธิ การฝึกจิตภาวนา ซึ่งรายการนี้พูดถึงถึงวิธีการนั่งสมาธิ การฝึกนั่งสมาธิในแบบต่างๆ ของแต่ละศาสนา และบังเอิญมีศาสนาคริสต์ของเรา บรรยายอยู่ด้วยตอนหนึ่ง เป็นตอนสุดท้ายของรายการพอดี แต่แนวเดียวจริงๆ เริ่มจากการที่ฉันเห็นเมื่อคนถือสายประคำ พร้อมกับคำพูดสั้นๆ ว่า ฉันทำเช่นนี้ทุกวันเวลาเช้าและเวลาเย็น ขณะนี้ฉันไม่ค่อยสบายเป็นโรคภัยมาหลายปีแล้ว ทุกครั้งที่สวดสายประคำจบ ฉันรู้สึกจิตใจสบาย สงบขึ้น มีสมาธิ มีสติ ร่างกายมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาก ทำหน้าที่ให้ทำเช่นนี้สม่ำเสมอ



เป็นประจำทุกวัน จนกระทั่งโรคที่เป็นอยู่ไม่มีอาการเพิ่มมากขึ้น ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น ฉันจึงกลับมาคิดว่า การสวดสายประคำอย่างตั้งใจ มีจิตใจจดจ่อกับบทสวด ก็เป็นการฝึกสมาธิที่วิธีหนึ่งเหมือนกัน หรือที่ง่ายไปกว่านั้นแล้วผมว่ามิสซาขอบพระคุณที่วัด มาขอคุณพระ มาขอพรพระ มาด้วยจิตใจที่จดจ่อและมุ่งมั่นอยู่กับบทสวดแต่ละบทในวัด สิ่งเหล่านี้แหละที่คิดว่าเป็นการฝึกสมาธิที่ง่ายมากเลยทีเดียว ยิ่งคุณได้ไปมิสซาบูชาขอบพระคุณตอนเย็นเวลาทุ่มหนึ่งของทุกวัน คุณจะพบกับบรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่พลุกพล่าน ไม่มีเสียงรบกวน ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฝึกจิตสมาธิและเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมมากเลยทีเดียว (นี่ฉันไม่ได้โฆษณาเรื่องสภาวะที่ แต่อยากจะบอกท่านผู้อ่านที่เคารพว่า ที่นี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสมมากเลย) ฉันคิดว่านอกเหนือจากการสวดสายประคำ การมารวมฟังมิสซาที่วัดเป็นการฝึกสมาธิวิธีหนึ่ง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นจิตภาวนาก็ได้เหมือนกัน เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านๆ มา และจากการที่ได้พบเห็นและสัมผัสกับบุคคลหลายท่านที่มีปัญหาค้นสุขภาพและมีปัญหาต่างๆ ทุกวันก็ยังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ฉันคิดว่ามิสซากับสายประคำน่าจะเป็นการทำสมาธิที่วิธีหนึ่ง ที่จะเป็นยารักษาโรคของเราได้เป็นอย่างดี อย่าง

น้อยอาจช่วยหยุดยั้งโรคร้ายไม่ให้ขยายตัวหรือแพร่กระจายต่อไปอีกได้ และอย่างน้อยที่สุดก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราได้รับการบรรเทาและสงบสุขอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ยังดี



**เชิญชวนพี่น้องที่ใครจะทำบุญ เพื่อสร้างบุญกุศล  
ในการซื้ออุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในวัดน้อยของเรา  
รายการที่ยังไม่มีผู้บริจาคมีดังต่อไปนี้**

ผอบเพื่อแจกศีลสองประเภท (1)	18,000 บาท
ผอบเพื่อแจกศีลสองประเภท (2)	17,000 บาท
กางเขนที่ใช้ในการแห่ + ฐานตั้ง	22,000 บาท
เก้าอี้บนพระแท่น	25,000 บาท
เก้าอี้ + โต๊ะกุ๊กเก่า (มีทั้งหมด 50 ชุด)	ชุดละ 8,000 บาท
ยังขาดอีก 26 ชุด ซึ่งยังไม่มีผู้บริจาค	

**ประกาศ**

**ສຸພິນຸ້ວ**



**ສຸພິນຸ້ວຜູ້ປ່ວຍສາກສ**

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ทางวัดได้จัดให้เป็นวันผู้ป่วยสากล ตั้งแต่เช้าด้านหน้าวัด ได้มีการลงทะเบียนผู้ที่จะรับศีลเจิมคนป่วย มีพยาบาลจากโรงพยาบาลชานคามิลโล บ้านโป่ง มาให้บริการวัดความดันและน้ำตาล และที่ศาลาแสงเทียนมีบริการสาริธการใช้หมอนกดจุดร่างกาย พร้อมบริการกดจุดบริหารร่างกายแบบมณีเวช สอนทำน้ำกลอโรฟิล ผู้สูงอายุบางท่านได้เตรียมจิตใจแก่นำมาก่อนที่จะรับศีลเจิมคนป่วย พิธีมีศษาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เป็นประธาน ระหว่างมีศษามีการประกอบพิธีศีลเจิมให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 49 คน ก่อนหน้านี้นี้ คุณพ่อได้มีการไปโปรดศีลเจิม

ให้แก่พี่น้องผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถไปร่วมที่วัดได้ ทางวัดขอขอบคุณฝ่ายสังคมและผู้มีส่วนร่วมให้งานวัน  
ผู้ป่วยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี



### ปิดกิจกรรมวันเสาร์เทอม 2

ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 19  
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 จะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 2



### ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011  
เวลา 19.00 น. หลังพิธีมิสซาจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรจากพระสงฆ์



### ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3-ม.2

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา 10.30 น. (หลังมิสซาสาย) ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง  
นักเรียนชั้น ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมเด็กเข้าค่ายคำสอนในเดือนเมษายน ณ ห้อง  
ประชุม อาคารเปาโล



### ประกาศศีลสมรส

- นายอัลฟอนโซ ธีรน้อย เจริญสุข บุตรของ นายคอมินิก ประพฤติ เจริญสุข และ นางเทเรซา  
ศิรินันท์ เจริญสุข (สมาชิกกลุ่ม 8A) จะเข้าพิธีสมรส กับ นางสาวพนิดา นกขุนทอง ธิดาของ  
นายเริ่ม นกขุนทอง และ นางอัมไพ นกขุนทอง (ชาว ค.สาคบัวขาว) ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม  
ค.ศ. 2011 ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
- นายอันตน สุรศักดิ์ ประเสริฐศรี บุตรของ นายโยเซฟ บุญเกิด ประเสริฐศรี และ นางอันนา จิตรา  
ประเสริฐศรี (สมาชิกกลุ่ม 2) จะเข้าพิธีสมรส กับ นางสาวสุกัญญา บานดอน ธิดาของ นายหาญ  
บานดอน และ นางสังขาล บานดอน (ชาว จ.ยโสธร) ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2011 ณ วัด  
น้อยอาคารเปาโล

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับคู่สมรสนี้  
ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดทราบ โดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรสนั้น



# ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	กุมภาพันธ์ 2011 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 20 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ แมลกีอออร์ มนัส ทัฬศาสตร์ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ เปาโล ทิดดู่ แซ่ตัน (ครบ 28 ปี)	สร้อยทิพย์-สร้อยพลอย วัด ลูก - หลาน
จันทร์ที่ 21 19.00 น.	น.เปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์ สุขสำราญ กระแสเรียกพระสงฆ์นักบวช อุทิศแด่ โทมัส สิงโต เทียนชัย	คณะเซอร์ร่า คุณเกษมศักดิ์-ครอบครัว
อังคารที่ 22 19.00 น.	ฉลองธรรมาสันนักบุญเปโตร อัครสาวก อุทิศแด่ มารีอา กาสี ทองแดง อุทิศแด่ เปโตร วินัย สุรสิทธิ์	คุณนันทา คุณอภิชัย - คุณอวยพร
พุธที่ 23 19.00 น.	ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี โมทนาคุณแม่พระ อุทิศแด่ โยเซฟ ซานิต - มารีอา สมรวย พุกคำมี	คุณจารุพรรณ คุณสมศรี
พฤหัสบดีที่ 24 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณแม่พระ อุทิศแด่ ร็อค วิสุทธิ - อังเยลา สิวณี กาญจนสินธุ	คุณวัชรินทร์ - คุณดวงฤดี ลูก - หลาน
ศุกร์ที่ 25 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ โทมัส วิรัตน์ ฉัตรภูมิรุจี อุทิศแด่ มารีอา ดี แซ่เจา	คุณยุพิน คุณนพรัตน์
เสาร์ที่ 26 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ อักเนส ประชุม วังตาล อุทิศแด่ โยเซฟ ธนิต ชัยเจริญ	คุณชนะรัตน์-คุณสุภาภรณ์ ครอบครัวคุณพูนง